

แผนกลยุทธ์ กิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ (๔ excellence) : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ค้ำครองผู้บริโภคเป็นเลิศ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (P&P Excellence+Environment)

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (ตาม Strategy map): ๓.๖ พัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

เป้าหมายสำคัญ : มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถตอบโต้สถานการณ์ของโรคได้อย่างทันทั่วทั้ง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอ มีทีมปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่ ที่เป็นปัจจุบันและปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่)

ประเด็นปัญหาปี ๒๕๖๖	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q๑ (ระบุเดือน)	Q๒ (ระบุเดือน)	Q๓ (ระบุเดือน)	Q๔ (ระบุเดือน)
<p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับอำเภอและตำบลทำให้เกิดปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การปฏิบัติงาน หรือบุคลากรใหม่ไม่สามารถประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุขได้</p> <p>๒. มีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทำให้พบปัญหาช่องว่างในการประสานการดำเนินงาน</p> <p>๓. หน่วยงานส่วนกลางเริ่มมีการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกับบริบทการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด เช่น ระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งมีกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลัก แต่ในระดับจังหวัดยังเป็นลักษณะการกำกับตัวชี้วัดจากหลายกรมของกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย ประเมินสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีคุณภาพ (บูรณาการแผนงานบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง, ป้องกัน สืบสวนควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>(เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word : ระบบการเฝ้าระวังเตือนภัย ประเมินสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความครบถ้วน ทันเวลา)</p> <p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์/KPI : ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอ มีการจัดการระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่)</p>				
	<p>กลยุทธ์ย่อย ๑.๑ : พัฒนาระบบการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้มีคุณภาพ</p>				
	<p>กิจกรรมหลักที่ ๑ สสจ.อ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ของ สสจ.อุดรธานี และผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ของอำเภอ</p>	ธ.ค.			
	<p>กิจกรรมหลักที่ ๒ สสจ.อ.และศูนย์ระดับอำเภอ จัดทำ/ทบทวนมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ในการเฝ้าระวังและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>		ม.ค.		
	<p>กิจกรรมหลักที่ ๓ สสจ.อ. กำกับติดตามการดำเนินงานตรวจจับ เฝ้าระวัง และรายงานเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	ตลอดปี			
	<p>กลยุทธ์ย่อย ๑.๒ : การนำเสนอข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p>				
	<p>กิจกรรมหลักที่ ๑ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรค ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และข้อเสนอเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค ต่อที่ประชุมระดับจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย</p> <p>๑. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี</p> <p>๒. การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี</p>				<p>๑. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ตามห้วงเวลาที่มีความจำเป็นและผ่านการเห็นชอบจาก ผวจ. (ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด) ให้ดำเนินการ</p> <p>๒. การประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ดำเนินการประชุมในทุกเดือน (นำเสนอข้อมูลตามความจำเป็นของสถานการณ์ หรือตามข้อสั่งการของผู้บริหาร)</p>
<p>๑. การสอบสวนควบคุมโรคไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์โรคที่ต้องออกสอบสวนโรค</p> <p>๒. การเขียนรายงานสอบสวนโรคส่วนใหญ่เป็นรายงานสอบสวนโรคฉบับเบื้องต้น</p> <p>บางเหตุการณ์ไม่เขียนรายงานสอบสวนโรค</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนาระบบสืบสวนควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีคุณภาพ (บูรณาการแผนงานบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง, ป้องกัน สืบสวนควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>(เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word : สามารถสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และทันทั่วทั้ง)</p> <p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์/KPI :</p> <p>๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอ มีการเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่</p> <p>๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอ มีการทบทวนและจัดทีมปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ที่เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานได้จริง</p> <p>๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอ มีการสำรวจและมีแผนการส่งบุคลากรในระบบที่ยังไม่สำเร็จหลักสูตรฯ เข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานระดับจังหวัดหรือเขตสุขภาพจัดขึ้น</p>				
	<p>กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ : พัฒนาระบบการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>				
	<p>กิจกรรมหลักที่ ๑ สสจ.อ.ทบทวนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสอบสวนควบคุมโรคของทีม JIT/ ทีมSRRT/CDCU ระดับอำเภอ, ระดับตำบล</p>	ธ.ค.			

ประเด็นปัญหาปี ๒๕๖๖	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q๑ (ระบุเดือน)	Q๒ (ระบุเดือน)	Q๓ (ระบุเดือน)	Q๔ (ระบุเดือน)
	กิจกรรมหลักที่ ๒ สสจ.อด.กำกับติดตามการสอบสวนโรคของอำเภอ ให้สามารถสอบสวนโรคได้ครบถ้วนและทันเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
	กิจกรรมหลักที่ ๓ สสจ.อด.กำกับติดตามการจัดทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น และรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ให้ได้ตามมาตรฐาน	ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
	กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่				
	กิจกรรมหลักที่ ๑ สสจ.อด.ทบทวนและปรับคำสั่งทีม SAT/JIT/SRRT และ ทีม CDCU ปี ๒๕๖๖ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ธ.ค.	ม.ค.		
	กิจกรรมหลักที่ ๒ สสจ.อด.เตรียมความพร้อมทีม SRRT ระดับอำเภอ เพื่อรับการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (ปี ๒๕๖๗ อำเภอที่ต้องรับการประเมิน คือ อ.น้ำปาด, บ้านโคก, ท่าปลา)			พ.ค.-มิ.ย.	
	กิจกรรมหลักที่ ๓ สสจ.อด. จัดอบรมบุคลากรหลักสูตรทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable disease control unit : CDCU) ๒๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาบุคลากร ตาม พรบ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘		มี.ค.		
	กิจกรรมหลักที่ ๔ สสจ.อด. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการสอบสวนควบคุมโรค เพื่อพัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค			พ.ค.	
๑.อำเภอบางแห่งยังไม่ผ่านการประเมินอำเภอควบคุมโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๖ ๒.รพ.สต.ถ่ายโอนไป สังกัด อบจ.จึงต้องมีความร่วมมือของเครือข่ายระดับอำเภอ	กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผ่านระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) (เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word : มีการเตรียมความพร้อมและใช้หลักการระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่) ตัวชี้วัดกลยุทธ์/KPI : ร้อยละ ๑๐๐ ของอำเภอมีการเตรียมความพร้อมในการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในฝั่ง EOC รวมถึงมีการทบทวนแบบฟอร์มแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) ที่จำเป็น สำหรับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน				
	กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของระบบบัญชาการเหตุการณ์				
	กิจกรรมหลักที่ ๑ สสจ.อด.ประชุมทบทวนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิดระบบบัญชาการเหตุการณ์		ม.ค.		
	กิจกรรมหลักที่ ๒ คปสอ.จัด/ทบทวนโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอ		ม.ค.-มี.ค.		
	กิจกรรมหลักที่ ๓ การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์			มิ.ย.	
	กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดต่อภาวะฉุกเฉินตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และองค์ความรู้ของโรค				
	กิจกรรมหลักที่ ๑ สสจ.อด.ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในระหว่าง/ภายหลังการปฏิบัติงาน				ตลอดปี (ตามสถานการณ์ของโรค)



(นายทริสดี ก้อนอาทร)
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ



(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน ท่านที่ ๒)



(นายแพทย์อัครังวัน ยงชวน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์